

112 รายใช้ที่ดิน ส.ป.ก.ผิดกฎหมาย

นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ตรวจสอบสิทธิการใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ซึ่งพบว่ามีการนำที่ดินไปใช้ในกิจกรรมอื่นที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 112 แห่ง แบ่งเป็นร้านอาหาร 8 แห่ง บ้านพัก 9 แห่ง รีสอร์ทและแปลงเกษตรกรรม 6 แห่ง โฮมสเตย์ 3 แห่ง โรงแรม 3 แห่ง กิจกรรมอื่นๆ เช่น โรงผสมคอนกรีต ร้านขายวัสดุก่อสร้าง ปิมน้ำมัน 6 แห่ง และรีสอร์ท 77 แห่ง โดยเป็นรีสอร์ทที่ตรวจพบเพิ่มเติมอีก 56 แห่ง จากที่ได้ตรวจสอบไว้เดิม 21 แห่ง

สำหรับความคืบหน้าการดำเนินการทางคดีกับรีสอร์ท 21 แห่งแรกที่ ส.ป.ก.ตรวจพบ ส.ป.ก.อยู่ระหว่างการเริ่มทยอยฟ้องผู้กระทำผิด ในรายที่มีข้อมูลและหลักฐานครบถ้วน ขณะนี้มี 3 ราย ที่ข้อมูลมีความพร้อมที่จะดำเนินคดีในเดือน ม.ค. ทั้งนี้ รีสอร์ททั้ง 3 แห่งนี้ มีนักการเมืองเป็นเจ้าของหรือไม่ ยังตอบไม่ได้

นายธีระกล่าวว่า มีข้อมูลที่มาตักใจว่า การใช้ที่ดิน ส.ป.ก.ใน อ.วังน้ำเขียว ที่ ส.ป.ก.จัดสรรให้แก่เกษตรกร 6,217 ราย 7,616 แปลง พื้นที่ 133,520 ไร่ มีผู้ถือครองจำนวน 2,125 ราย ในจำนวนที่ดิน 2,443 แปลง พื้นที่ 45,049 ไร่ หรือ 34% นำที่ดินไปใช้ผิดระเบียบ ส่วนที่เหลือมีการใช้ที่ดินถูกต้องตามระเบียบ

นายธีระกล่าวว่า การดำเนินการกับผู้กระทำผิดระเบียบ ส.ป.ก.ได้ส่งหนังสือเตือนให้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้วยตนเองในที่ดินในรายที่ผิดระเบียบแล้ว หากครบเวลาที่กำหนด 60 วันในรายที่ผิดระเบียบ หากไม่มาให้ข้อมูล หรือมาให้ข้อมูลแต่พบว่าผิดจริง ก็จะมีหนังสือเตือนอีกครั้ง และหากไม่ปฏิบัติตาม ก็จะส่งเรื่องเสนอให้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพิกถอนสิทธิ และสำหรับรายที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินโดยมิชอบ จะมีหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อครบกำหนด หากไม่ปฏิบัติตาม ก็จะนำเสนอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพิกถอนสิทธิตามลำดับ สำหรับพื้นที่คงค้างการจัดที่ดิน ส.ป.ก.จะได้ตรวจสอบจากแผนที่และพื้นที่จริง ว่าสามารถดำเนินการจัดที่ดินได้หรือไม่ หากจัดได้ก็จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

"กฎหมายของ ส.ป.ก.เอื้อหรือช่วยเหลือเกษตรกรมากกว่าการลงโทษ ดังนั้นการลงโทษผู้ใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์จึงอาจล่าช้า สำหรับข้อเสนอให้ปรับเปลี่ยนจากการถือครองที่ ส.ป.ก. มาเป็นการเช่าเพื่อทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวคงทำไม่ได้ เพราะกฎหมายอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรเท่านั้น"